

VŨ THƯ TÍCH TỤ RUỘNG ĐẤT Chính quyền quyết liệt - DÂN CÒN BĂN KHOĂN

Kỳ 2: Từ chủ trương đến hành động

Định hướng sớm, quyết liệt trong triển khai, nỗ lực tạo sự đồng thuận của người dân là những giải pháp huyện Vũ Thư đang tập trung thực hiện nhằm hướng đến mục tiêu tích tụ thành công từ 2.000 - 2.500ha đất nông nghiệp đến năm 2020 định hướng đến năm 2030.



Nhờ tích tụ ruộng đất, nông dân xã Tân Phong sản xuất theo hướng hàng hóa đạt hiệu quả kinh tế cao.

Xác định rõ chủ trương tích tụ ruộng đất là đúng, đúng nhưng quá trình triển khai sẽ gặp nhiều khó khăn, do đó Huyện ủy, UBND huyện Vũ Thư sớm vào cuộc chỉ đạo đồng bộ và quyết liệt. Huyện thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác, tiểu ban tuyên truyền, vận động tích tụ ruộng đất; ban hành hàng loạt các văn bản chỉ đạo liên quan và triển khai nhiệm vụ tới các thành viên tổ công tác, lãnh đạo các đơn vị, địa phương. Ông Lại Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tích tụ ruộng đất huyện cho biết: Trong các bước triển khai, công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm và đi đầu. Tiểu ban tuyên truyền, vận động của huyện đã linh hoạt chỉ đạo các xã, thị trấn in ấn, phát tờ rơi đến từng hộ gia đình, Đài TTTH huyện và đài xã, thị trấn, Trung tâm Văn hóa thông tin huyện đều tổ chức tuyên truyền... nhằm mục tiêu để người dân nắm vững chủ trương, ý nghĩa, cách làm của việc tích tụ ruộng đất từ đó tạo sự đồng thuận của bà con. Huyện điều động toàn bộ lực lượng cán bộ chủ chốt của huyện từ các đơn vị, chi trong Ban Thường vụ Huyện ủy, các Huyện ủy

viên, trưởng phòng, ban, ngành, đoàn thể xuống cơ sở trực tiếp chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cơ sở triển khai công tác tích tụ ruộng đất. Các tổ công tác bám nắm tình hình, tư tưởng người dân ở từng thôn xóm, từ đó kịp thời tham mưu cho huyện hỗ trợ các địa phương giải quyết các vấn đề phát sinh trong triển khai tích tụ ruộng đất như: quy hoạch vùng sản xuất riêng cho nông dân vẫn có nhu cầu sản xuất nông nghiệp, thu hồi các diện tích hoang hóa... Song An là một trong số địa phương nằm trong vùng tích tụ ruộng đất sản xuất nông nghiệp hàng hóa liên xã, dự kiến sẽ cho Tập đoàn TH thuê đất sau khi hoàn thành tích tụ. Ông Phạm Đắc Công, Bí thư Đảng ủy xã Song An cho biết: Xã đã sớm tổ chức khảo sát, quy hoạch 2 vùng sản xuất liên xã: Hòa Bình - Song An - Nguyễn Xá; Song An - Trung An với tổng diện tích 150ha và một vùng liên thôn 15ha. Để thực hiện mục tiêu trên, xã chỉ đạo Đài Truyền thanh liên tục tuyên truyền văn bản của các cấp về tích tụ ruộng đất, quy hoạch dự kiến của địa phương để các hộ dân xác định rõ diện tích đất của gia đình mình thuộc

vùng tích tụ nào. Khi các thôn họp triển khai tới người dân, lãnh đạo chủ chốt của Đảng ủy, UBND xã đều tham dự để tuyên truyền, vận động và trực tiếp giải đáp thắc mắc của bà con. Đối với những hộ dân còn chưa thông tin tưởng, Ban Chỉ đạo, tổ công tác, tổ tuyên truyền của xã phối hợp với ban công tác mặt trận các thôn đến tận nhà giải thích, vận động. Các chi bộ quán triệt rõ vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên trong thực hiện và vận động nhân dân tham gia tích tụ ruộng đất. Nhờ đó, qua khảo sát, số hộ dân địa phương nhất trí, sẵn sàng tham gia tích tụ ruộng đất đạt tỷ lệ bình quân 74%, trong đó nhiều thôn đạt 90 - 94%. Ông Nguyễn Văn Hưng ở thôn Giản Nghị cho biết: Gia đình ông có 6 sào ruộng. Ban đầu ông không đồng ý tích tụ ruộng để doanh nghiệp thuê vì ông lo lắng nếu cho thuê đất sẽ không bảo đảm lương thực cho gia đình, hoặc ngại doanh nghiệp sẽ "lấy" mất ruộng... Tuy nhiên, sau khi nghe xã, thôn giải đáp rõ thắc mắc và dự kiến quy hoạch riêng 1/3 diện tích đất của gia đình vào vùng mới để ông có thể tiếp tục sản xuất,

ông rất phấn khởi và hưởng ứng ngay.

Cùng với Song An, đến nay, 100% các xã trên địa bàn huyện Vũ Thư đã thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác, hoàn thành quy hoạch dự kiến và thông báo công khai vùng tích tụ liên thôn, liên xã; tổ chức họp dân để triển khai công tác tích tụ ruộng đất và phát huy quyền dân chủ của

Ông Bùi Quang Minh, Chủ tịch UBND xã Vũ Văn (Vũ Thư)



Triển khai chủ trương tích tụ ruộng đất, xã Vũ Văn đã quy hoạch vùng tích tụ thông qua việc xây dựng cánh đồng liên thửa có diện tích 150ha của 5/6 thôn. Hiện nay, địa phương đang nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con thông qua các phiếu thăm dò, từ đó tiếp tục tuyên truyền, tháo gỡ vướng mắc tạo sự đồng thuận của người dân. Tôi cho rằng một trong những việc huyện và xã phải khẩn trương làm ngay là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp để người dân yên tâm tham gia tích tụ ruộng.

Ông Phạm Văn Lễ, đảng viên 45 tuổi đảng, Chi bộ thôn Dũng Thượng, xã Dũng Nghĩa (Vũ Thư)



Tôi cho rằng chủ trương tích tụ ruộng đất là rất cần thiết để góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và thực hiện sản xuất theo hướng hàng hóa, hiện đại. Phát huy vai trò đảng viên, chúng tôi đang tập trung tuyên truyền, vận động bà con trong thôn tích tụ 24ha đất màu, góp phần xây dựng vùng tích tụ liên xã

Bà Lại Thị Mậu, thôn Văn Thái, xã Duy Nhất (Vũ Thư)



Thực tế cấy lúa, nếu trừ chi phí đầu tư giống, phân bón, thuốc trừ sâu, dịch vụ cấy bừa thì nông dân không còn lãi mấy. Nếu tích tụ ruộng đất để cho tập thể, cá nhân, doanh nghiệp thuê thì chúng tôi sẽ dùng chi phí cho thuê đất để bảo đảm ổn định lương thực và đỡ vất vả, lo lắng về mất mùa.

người dân trong tham gia, bàn bạc về công tác này.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, bước đầu triển khai, đến nay, Vũ Thư đã quy hoạch được 11 vùng tích tụ ruộng đất sản xuất nông nghiệp liên xã với tổng diện tích 3.342ha, trong đó có 6 vùng màu và 5 vùng lúa, quy mô tích tụ đạt từ 150 - 554ha/vùng; ngoài ra có vùng tích tụ ruộng đất sản xuất nông nghiệp hàng hóa liên thôn với diện tích 2.230ha. Trong đó huyện đã thu hút được Tập đoàn TH và một số doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp với tổng diện tích hơn 1.000ha ở nhiều xã như Hòa Bình, Song An, Nguyễn Xá, Trung An, Việt Thuận. Đây là tiền đề thuận lợi để Vũ Thư triển khai các bước tiếp theo, phấn đấu thực hiện tích tụ ruộng đất thành công tạo thuận lợi cho các hộ dân có nhu cầu cũng như các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư khai thác hiệu quả, đưa sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện phát triển theo hướng hiện đại, quy mô lớn.

QUỲNH PHỤ

Tích cực phòng, trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa xuân

Những ngày qua, trên khắp các xứ đồng của huyện Quỳnh Phụ, bà con nông dân đang tích cực phòng, trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa, phấn đấu giành vụ xuân thắng lợi.



Nông dân xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ) phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân.

Trên cánh đồng thôn Tây Xá, xã Quỳnh Hải, ông Lâm Đón đang phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân. Ông Đón cho biết: Vụ xuân năm nay thời tiết thuận lợi nên 4 sào lúa BC15 của gia đình tôi và lúa của địa phương sinh trưởng, phát triển nhanh và tương đối đồng đều. Thời gian qua trên đồng ruộng xuất hiện sâu bệnh hại lúa, lãnh đạo xã Quỳnh Hải thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, đôn đốc nông dân công tác phòng, trừ. Thông qua hệ thống loa truyền thanh của xã và huyện, cùng xe tuyên truyền lưu động về tận các thôn nên bà con nông dân được hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng liều lượng, đúng loại.

Trào đổi với chúng tôi, ông Ngô Đoàn Đô, Giám đốc HTX DVNN Quỳnh Thọ cho biết: Vụ xuân năm 2017, Quỳnh Thọ gieo cấy 278ha lúa, hiện tại lúa đã trổ được trên 70%, còn lại đang trong giai đoạn làm đồng, dự kiến lúa trổ tập trung từ ngày 5 - 15/5. Qua kiểm tra đồng ruộng, HTX phát hiện nhiều đối tượng sâu bệnh hại lúa như sâu đục thân hai chấm, sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại và bệnh khô vằn, rầy các loại và bệnh khô vằn có sự lây lan mạnh mẽ, cần bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Bảo vệ thực vật cùng các địa phương liên tục bám nắm đồng ruộng, theo dõi tình hình dịch bệnh, đôn đốc nông dân thực hiện hiệu quả. Trong chiến dịch phòng, trừ sâu bệnh, các HTX DVNN chủ động cung ứng thuốc bảo vệ thực vật

cho người dân, XI nghiệp Thủy nông huyện tăng cường lực lượng ứng trực, bảo đảm nước tưới trong thời gian các địa phương phun thuốc. Nội dung và các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh được tuyên truyền sâu rộng đến các hộ nông dân thông qua hệ thống đài truyền thanh của huyện và các xã, thị trấn. Qua đó, bà con nông dân được hướng dẫn các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh theo nguyên tắc "4 đúng", các chủng loại thuốc được khuyến cáo sử dụng như Takumi 20WG, Clever 300WG, Vitarco 40WG, Penalty 40WG, Sutin 5EC... Ngoài ra, các biện pháp khác cũng được huyện đẩy mạnh như phát động các địa phương vệ sinh đồng ruộng, dọn cỏ dại ven bờ để hạn chế mầm bệnh phát sinh và lây lan, giữ nước mặt ruộng, không bón đạm đơn và phun các chất kích thích đối với diện tích lúa nhiễm bệnh... Với sự tích cực và chủ động, đến nay Quỳnh Phụ đã phun phòng, trừ sâu đục thân hai chấm, sâu cuốn lá nhỏ cho trên 11.000ha lúa xuân tại các vùng có dịch và nguy cơ cao. Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, bám nắm đồng ruộng tại các địa phương, huy động sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể sát cánh cùng bà con nông dân, quyết tâm phòng, trừ sâu bệnh, giành thắng lợi vụ xuân năm 2017.

TRỊNH CƯỜNG

Từ bỏ mức lương 10 triệu đồng/tháng, số tiền mà nhiều người mơ ước, Minh quyết định rời Hà Nội về quê lập nghiệp. Bởi với chàng trai khuyết tật, khi đã có tay nghề, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh thì ở đâu cũng có thể phát triển và nuôi sống bản thân. Anh chia sẻ: So với nhiều người khuyết tật, tôi cảm thấy mình còn may mắn hơn nhiều. Tôi có công việc, tự nuôi sống mình và không phụ thuộc vào người khác. Tôi nghĩ rằng, nhiều người khuyết tật vận động có thể làm chủ cuộc sống, quan trọng là họ có tư vượt qua rào cản do chính mình dựng lên hay không.

CHÀNG TRAI KHUYẾT TẬT Lập nghiệp từ nghề may

Sở hữu xưởng may rộng gần 200m², tạo việc làm cho 25 lao động, anh Trần Văn Minh, thôn Tân Lạc, xã Đông Hoàng (Tiền Hải) đã chứng minh được dù thua thiệt sức khỏe nhưng người khuyết tật không thua kém về tinh thần và ý chí làm giàu.

chối. Các công ty lo ngại với thân hình khuyết tật, Minh không có đủ sức khỏe để làm việc. Hơn nửa năm rong rã mang hồ sơ đi lại mang về, Minh được một người quen giới thiệu vào làm ở phòng kỹ thuật cắt may. Do chuyên cần làm việc, Minh tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tế trong ngành may. Gần 8 năm gắn bó với nghề, Trần Văn Minh quyết định quay về quê cùng người thân lập xưởng may. Song số vốn ban đầu chỉ vèo vèo vài chục triệu đồng khiến chàng trai sinh năm 1984

gặp nhiều khó khăn. Anh chia sẻ: Khi bắt tay vào mở xưởng tôi mới thấy rằng kinh doanh không hề đơn giản. Hàng của Minh chủ yếu là hàng xuất khẩu nên yêu cầu càng khắt khe. Nhiều sản phẩm phải làm đi làm lại nhiều lần, có đơn lỗ vốn nhưng quyết tâm bám trụ với nghề, chàng trai khuyết tật không bỏ cuộc. Được bạn bè giúp đỡ cộng thêm uy tín làm ăn từ những lần trước, mỗi năm xưởng của Minh có khoảng 20 - 25 đơn hàng. Mỗi đơn hàng có từ 1.000 - 2.000 sản phẩm, giá dao động mỗi sản phẩm

30.000 - 60.000 đồng. Sau khi trừ chi phí, mỗi tháng Minh cũng có thu nhập từ 10 - 15 triệu đồng. Số tiền đủ cho anh nuôi mẹ già và bản thân. Biết anh có xưởng may, người từ các xã lân cận tìm đến xin việc ngày càng đông. Nhiều người chưa biết nghề đều được anh đào tạo. Đến nay, xưởng có 25 lao động làm việc thường xuyên với thu nhập từ 2,5 - 4,5 triệu đồng/người/tháng. Chị Nguyễn Thị Phương, xã Đông Hoàng chia sẻ: Tôi làm ở đây từ ngày đầu thành lập. Tính đến nay cũng được hơn 2 năm. Làm việc ở đây tôi thấy rất thoải mái, gần nhà có thể về buổi trưa để chăm sóc con nhỏ. Với mức thu nhập bình quân 3 triệu đồng/tháng, tôi có thể lo cho cuộc sống gia đình mình. Tôi và nhiều người lao động rất khâm phục ý chí, nghị lực của anh Minh. Không chỉ giỏi về kỹ thuật chuyên môn, năng động, nhay bén đi tìm nguồn hàng, anh rất quan tâm tới đời sống người lao động, trả lương đầy đủ, đúng hạn.

Những khó khăn ban đầu về vốn, nhân công, nguồn

hàng dần được giải quyết, con đường lập nghiệp của Minh giờ đây cũng đã vơi bớt khó khăn. Thế nhưng, mơ ước về việc mở rộng xưởng của chàng trai khuyết tật chưa dừng lại. Hiện anh đang ấp ủ dự định đầu tư thêm cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc để mở thêm một chuyên may, tăng số lao động

may chính lên 30 người. Hướng đi đó của anh là tập trung vào thị trường nước ngoài. Nghị lực vượt lên chính mình của chàng trai khuyết tật khiến nhiều người khâm phục. Song với Minh, bí quyết chỉ đơn giản là đứng bao giờ nghĩ mình có khiếm khuyết.

NHƯ HOANG



Anh Minh hướng dẫn kỹ thuật cắt may cho người lao động tại xưởng.